



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธรรมนัส'คุมชุดพยานาคราช ลุยปราบสินค้าเกษตรนำเข้าผิดก.ม.	แนวหน้า
2. 'อนุชา'ยกระดับสะพานปลา มุ่งเป้าผู้นำสินค้าสัตว์น้ำตลาดโลก	แนวหน้า
3. รองปลัดฯถกคกก.แก้ปัญหาหมัซซาฯ	แนวหน้า
4. ประกาศชัด!! กรมชลฯ ยุค "ชูชาติ รักจิตร" ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม สร้างความ...	สยามรัฐ
5. รายงานพิเศษ: 'ณัฐกิตติ์ ของทิพย์' ภารกิจ'กรมการข้าว'ปี'67มุ่งทำงานเชิงรุก	แนวหน้า
6. การค้าผ่านด่านสิ่งขจรประจวบฯพุ่งปี66นำเข้าส่งออกมูลค่าสูง2,850ล้าน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ประสบภัยแล้ง	เดลินิวส์
8. ข้าวดี'ยาง'ราคาพุ่งพรวด ชาวสวนเจอสารพัดข้าวร้าย	ดอกเบี๋ยธุรกิจ
9. ดีเคย์แจกสิทธิที่ดินป่า1.3ล.ไร่ ชาวบ้านเฮได้ทำกิน-อยู่อาศัย'	มติชน
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. 'ภูมิธรรม' ดูลงสินค้าสหรัฐ เล็งนำระบบมาใช้กับสินค้าเกษตรไทย	แนวหน้า
12. ลุยระนอง-แลนด์บริดจ์นิคินาครม.	ข่าวสด

'ธรรมนัส'คุมชุดพญานาคราช ลุยปราบสินค้าเกษตรนำเข้าผิดก.ม.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดปฏิบัติการพิเศษ “พญานาคราช” ป้องกันและปราบปรามสินค้านำเข้าเกษตรผิดกฎหมาย ที่ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ เพื่อประกาศสงครามกับสินค้านำเข้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยภายในงานมีการมอบธง และปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการพิเศษ 4 ชุด ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าประมง ตั้งแต่การเอกซเรย์ตู้สินค้าประมงนำเข้า เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบสินค้านำเข้าในตู้ และการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ตรวจสอบสินค้านำเข้า ตลอดจนนำเสนอ นิทรรศการกระบวนการตรวจสินค้าเกษตรนำเข้า

ด้านนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และกำหนด

นโยบาย แนวทาง มาตรการในการจับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้านำเข้าเกษตรผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยชุดปฏิบัติการพญานาคราช จะเร่งรัดตรวจสอบ ติดตาม จับกุมผู้ลักลอบนำเข้าสินค้านำเข้าเกษตรผิดกฎหมาย เสริมทัพความเข้มแข็งให้กับชุดปฏิบัติการพิเศษ (เดิม) ของกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และรายงานผลต่อ รมว.เกษตรฯ

สำหรับมาตรการตรวจสอบนำเข้าสินค้า จะเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำเข้มแข็งที่นำเข้าจากประเทศเสี่ยงสูง 100% (จากเดิม 30%) โดยกำหนดไว้ 2 แนวทาง รวมถึงประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ปปง.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หากพบเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด กรมประมง จะลงโทษทางวินัยอย่างถึงที่สุด

'อนุชา'ยกระดับสะพานปลา มุ่งเป้าผู้นำสินค้าสัตว์น้ำตลาดโลก

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานขององค์การสะพานปลา (อสป.) โดยมี นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผอ.องค์การสะพานปลา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ที่สะพานปลากรุงเทพ เขตสาทร กทม.ว่าได้เร่งแก้กฎหมายและการบังคับใช้ให้เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทางทะเลอย่างยั่งยืน การพลิกฟื้นอุตสาหกรรมประมงไทยให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ

นายอนุชา กล่าวต่อว่า เป้าหมายเชิงรุกของ อสป.คือ โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและสัตว์น้ำแปรรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ต่ออาชีพประมงและธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านและศูนย์จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน (อัตลักษณ์พื้นถิ่น) ยก



ยกระดับ : นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมองค์การสะพานปลา (อสป.) โดยเร่งแก้กฎหมายและการบังคับใช้ให้เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทางทะเล พลิกฟื้นอุตสาหกรรมประมงไทยให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ ตั้งเป้าเป็นผู้นำสินค้าสัตว์น้ำในตลาดโลก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 22 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15605

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 50.16

Ad Value: 62,700

PRValue (x3): 188,100

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'อนุชา'ยกระดับสะพานปลา มุ่งเป้าผู้นำสินค้าสัตว์น้ำตลาดโลก

ระดับชาวประมงพื้นบ้าน ฐานแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิต (Productivity) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัย พัฒนาการเกษตรคุณภาพให้มีมูลค่าสูง ยกกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง

นอกจากนี้ ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการประมง อสป.ได้ขยายบทบาทการดำเนินงาน ทั้งการให้สินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การประมง และให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันประมงชุมชนประมง เพื่อส่งเสริมฐานะและสวัสดิการของชาวประมง เป็นต้น ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมงได้แก่ โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปให้กับกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) และปัจจุบันยังคงดำเนินงานโครงการจัดซื้อสินค้าสัตว์น้ำส่งสำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา และจุดตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันการใช้สารปนเปื้อนต่างๆ รวมถึงปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงของ อสป.ให้ได้มาตรฐานช่วยในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ตั้งเป้าเป็นผู้นำสินค้าสัตว์น้ำในตลาดโลก

สำหรับแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานในปี 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างศักยภาพการจัดการรายได้และขยายช่องทางในธุรกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความมั่นคงทางอาชีพ และยุทธศาสตร์ 4 การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตู้ongkkrที่ทันสมัย

รองปลัดฯถกคกก.แก้ปัญหาสมัชชาฯ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2566 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน โดยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนเป็น 69 กรณี ได้แก่ กรณีปัญหา เป็นกรณีเร่งด่วน 21 เรื่อง กรณีใช้กลไก แก้ไขปัญหาในรูปแบบคณะกรรมการ 23 เรื่อง และกรณีที่มีความจำเป็นต้องเสนอ ต่อ ครม.25 เรื่อง ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

แล้ว 2.ที่ประชุมรับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน 7 คณะ

3.ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ กรณีปัญหาที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการกำกับและติดตามการ แก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน 28 เรื่อง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนตามหน้าที่และอำนาจ และรายงาน ให้คณะกรรมการฯ ทราบทุก 1 เดือน 4.ที่ประชุม พิจารณาและให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือการ ปฏิบัติงาน 9 คณะ และ 5.ที่ประชุม พิจารณาและเห็นชอบ บันทึกรายงาน

การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ สมาชิกสมัชชาคนจนที่อาศัยหรือ ทำกินในที่ดินของรัฐทุกประเภทใน ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหา โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อ แจ้งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดรับทราบพื้นที่ ตามกรณีปัญหาที่ต้องการบรรเทาความ เดือดร้อนในแต่ละกรณีปัญหาทั้ง 17 พื้นที่ และพิจารณาประสานการบูรณาการ แก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม มาตรการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของสมัชชาคนจน

ประกาศชัด!! กรมชลฯ ยุค "ชูชาติ รักจิตร" ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม สร้างความมั่นคงด้านน้ำยั่งยืน



นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน



กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน 20 ปี (2561 - 2580) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 17.95 ล้านไร่ ปริมาตรเก็บกักน้ำ 13,243 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ภายในปี 2580

โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เป็นแม่ทัพใหญ่ ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการน้ำยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด "RID TEAM PLUS" เชื่อถือได้ หลากหลายนวัตกรรม นำสู่การพัฒนา มุ่งปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างโปร่งใส เพื่อความมั่นคงทางด้านน้ำ

นายชูชาติ รักจิตร จึงได้มอบแนวทางขับเคลื่อนงานชลประทาน แก่ 4 รองแม่ทัพ ได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์ อนเดโชพล, นายสุริยพล นุชอนงค์, นายวิทยา แก้วมี และนายเดช เล็กวิชัย ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย รวมทั้งมอบนโยบายขับเคลื่อนงานในสายงานต่างๆ ตามภารกิจของกรมชลประทาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นายชูชาติ รักจิตร กล่าวว่า ได้วางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้



นายสุริยพล นุชอนงค์



นายวิทยา แก้วมี



นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล



นายเดช เล็กวิชัย

แนวคิด **"RID TEAM PLUS"** เชื้อถือได้หลากหลาย นวัตกรรม นำสู่การพัฒนา มุ่งปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการทำงานอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ต่อยอดจากนโยบายที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้าแล้ว โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการดำเนินงานไว้ 3 ประเด็น 5 กลยุทธ์ 35 แนวทาง ได้แก่

ประเด็นที่ 1 องค์กรอัจฉริยะ (RID Intelligent Organization) จัดการและบูรณาการระบบเทคโนโลยีฐานข้อมูล (Big Data) พัฒนาระบบการทำงานสู่ระบบ Digital Platform พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ จัดการความรู้ (KM) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนาระบบชลประทานด้วยเทคโนโลยี (IoT)

ประเด็นที่ 2 ความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพระราชดำริและเขตพัฒนาพิเศษ เร่งเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พัฒนารูปแบบและแนวทางการรับมือภัยพิบัติทางน้ำ ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ

ประเด็นที่ 3 เพิ่มคุณค่าการบริการ (Value to service) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน พัฒนาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการขับเคลื่อน BCG Economy Model

"กรมชลประทาน พร้อมทุ่มเททำงานด้วยความรู้ความสามารถ เพื่อสืบสานพันธกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ เพื่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวไทย ช่วยยกระดับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน" อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวทิ้งท้าย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: วาไรตี้/-

วันที่: จันทร์ 22 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15605

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 17

Col.Inch: 246.06 Ad Value: 393,696

PRValue (x3): 1,181,088

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์' ภารกิจ'กรมการข้าว'ปี'67มุ่งทำงานเชิงรุกพัฒนาเมล็ดพันธุ์-ให้ความรู้เกษตรกรสมัยใหม่

17 รายงานพิเศษ



'ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์'

ภารกิจ'กรมการข้าว'ปี'67มุ่งทำงานเชิงรุก
พัฒนาเมล็ดพันธุ์-ให้ความรู้เกษตรกรสมัยใหม่

'ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์'

ภารกิจ'กรมการข้าว'ปี'67มุ่งทำงานเชิงรุก พัฒนาเมล็ดพันธุ์-ให้ความรู้เกษตรกรสมัยใหม่



กว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวไม่ใช่เรื่องง่าย :
ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวถึงวิธีการบริโภคข้าวที่เปลี่ยนไป โดยหากย้อนไปประมาณ 5-6 ปีก่อน ผู้ส่งออกต้องการให้ผลผลิตข้าวพื้นแข็ง แต่ช่วง 2-3 ปีล่าสุดตลาดต้องการข้าวพื้นนุ่มมากขึ้น แต่การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไม่สามารถทำได้เพียงไม่กี่วัน แต่ใช้เวลา 8-10 ปี เพื่อให้เกิดความเสถียร เกษตรกรนำไปปลูกแล้วไม่เกิดความเสียหาย

ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว



รายงานพิเศษ สืบสวนพิเศษ

“งานวิจัยเรื่องข้าวมันเป็นเรื่องสำคัญ ปีนี้ ปี'67 ผมก็เลยมุ่งเน้นเรื่องของงานวิจัยด้านข้าว ของเราผลผลิตต่อไร่ ผมว่ามันไม่แพ้ต่างประเทศ มันติดอยู่ตรงที่ระยะเวลาในการปลูกของเรามากกว่าของเวียดนาม ของเขา 90 วัน ของเรา 100-105 วัน นี่มันแค่เป็นการโฆษณาให้กับพี่น้องเกษตรกร ว่าในระหว่าง 15 วัน ผมคิดว่ามันเป็นปลายฤดูของการเก็บเกี่ยว การใช้น้ำไม่มีผล แต่มันมีผลทางด้านจิตวิทยา”

ณัฐฤกิตดี ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวถึงแผนงานของกรมการข้าวในปี 2567 นี้ ซึ่งจะเน้นเรื่องของการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ” พร้อมกับหยิกยกสถานการณ์ “ข้าวเวียดนาม” ที่ถูกนำมาปลูกในท้องนาของประเทศไทยอย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีล่าสุด ด้วยคำโฆษณาที่ว่าใช้ระยะเวลาจากการปลูกถึงเก็บเกี่ยวน้อยกว่าพันธุ์ข้าวของไทย ซึ่งในปีนี้ กรมการข้าวเตรียมเปิดตัวพันธุ์ข้าวเพิ่มถึง 10 พันธุ์ มีทั้งข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวหอมไทย ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่นและข้าวสาลี

สำหรับ “โจทย์ใหญ่” ที่กรมการข้าวตั้งเป้าหมายไปให้ถึงคือ “ทำอย่างไรจะทำให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมี

คุณภาพและในปริมาณที่เพียงพอ” เนื่องจากที่ผ่านมากรมการข้าวได้รับงบประมาณจำนวนน้อย และแม้จะใช้งบประมาณมากก็เชื่อว่าผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีในเวลาเพียงไม่กี่วัน แต่ต้องมีการวางแผนระยะยาวในภาคการผลิต โดยกว่าจะพัฒนาเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาได้ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ฤดูกาล

ทั้งนี้ กรมการข้าวเพิ่งได้รับงบประมาณ 1,256 ล้านบาทสำหรับจัดหาเครื่องจักรสำหรับพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ เมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา ขณะที่อยู่ระหว่างการจัดสร้างคาดว่าจะภายใน 1 ปี จะมีครบทั้งเครื่องอบ เครื่องคัด เครื่องร่อน ฯลฯ เพื่อทำเมล็ดพันธุ์ข้าวในชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์ขยาย สำหรับศูนย์วิจัยข้าว 16 แห่ง ขณะนี้ในปีงบประมาณ 2567 ได้ของบประมาณไปประมาณ 900 ล้านบาท สำหรับศูนย์วิจัยข้าวอีก 12 แห่ง ดังนั้นคาดว่าจะภายในปี 2568 เกษตรกรน่าจะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้อย่างเพียงพอ

“เราอย่าลืมนึกว่ากรมการข้าวเป็นต้นน้ำในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นภาคสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ ถ้าต้นน้ำผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัดพันธุ์หลักไม่ได้ มันก็ไม่สามารถเอาเมล็ดพันธุ์พวกนี้ไปสู่ชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายได้ ฉะนั้นต้นน้ำกำลังดำเนินการอยู่ ที่ผ่านมาเราทำปลายน้ำ มันต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำ ในยุคที่ผมมาเป็นอธิบดีผมก็เลยต้องศึกษาว่าผมจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไร” ณัฐฤกิตดี กล่าว

ในประเด็นการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ผ่านมามีเสียง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: ทั่วไป/-

วันที่: จันทร์ 22 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15605

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 17

Col.Inch: 246.06 Ad Value: 393,696

PRValue (x3): 1,181,088

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ณัฐกิตติ์ ของทิพย์' ภารกิจ'กรมการข้าว'ปี'67มุ่งทำงานเชิงรุก

วิพากษ์วิจารณ์กรมการข้าวเรื่องไม่ยอมรับรองพันธุ์ข้าวให้โดยง่ายทั้งที่มาจากเอกชนและจากมหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่กรมการข้าวเองก็มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการเรื่องนี้ ณัฐกิตติ์ อธิบายว่า “การรับรองต้องทำอย่างรอบคอบ” กรมการข้าวไม่ได้ปิดกั้น แต่คณะกรรมการรับรองพันธุ์ข้าวก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดถึงที่มาของสายพันธุ์ เนื่องจากกังวลว่าอาจนำพันธุ์ข้าวเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งหากรับรองไปแล้วเมื่อส่งออกก็อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับประเทศเจ้าของสายพันธุ์ได้

ภารกิจประการต่อมาที่กรมการข้าวจะเน้นขับเคลื่อนในปี 2567 คือ “การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” โดยอธิบดีกรมการข้าว ยกตัวอย่าง “การหว่านนาอัตโนมัติ” วิธีการทำงานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยมีคำแนะนำให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ 12-15 กิโลกรัมต่อไร่ และหว่านในระยะพอดี แต่เกษตรกรก็ไม่ค่อยทำเพราะกลัวจะได้ผลผลิตในปริมาณน้อย

แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยี “โดรนหว่านเมล็ด” ที่สามารถตั้งค่าระยะการโยนเมล็ดในพื้นที่นาได้อย่างพอดี ทำให้การแตกกอของข้าวดีและได้ผลผลิตข้าวในปริมาณสูง ในขณะที่การหว่านเมล็ดข้าวหากหว่านหนาเกินไปการกำจัดวัชพืชก็จะทำได้ไม่ดี เกิด “ข้าวดีด-ข้าวแดง” ทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้มีคุณภาพต่ำ เพราะเกษตรกรไม่สามารถลงไปในผืนนาเพื่อกำจัดวัชพืชได้ “การเก็บเกี่ยว” ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตข้าว โดยการเก็บเกี่ยวที่ดีต้องทำในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเรียกว่า “ระยะพลับพลึง” หมายถึงนับจากวันที่ข้าวออกดอกไปแล้ว 28-30 วัน เป็นต้น

หรือ “การลดความถี่ในการทำนาเพื่อให้ดินได้พัก” จากเดิม 3 ครั้งต่อปี เหลือ 2 ครั้งต่อปี แต่ก็เข้าใจได้ว่าเกษตรกรจำเป็นต้องมีรายได้ ดังนั้นช่วงที่ไม่ได้ทำนา จะหาพืชชนิดใดมาปลูกได้บ้าง เช่น พืชตระกูลถั่ว หรือใช้จุลินทรีย์ หรือแทนแดงซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศ เมื่อดันมีงานวิจัยรองรับแล้ว แต่ต้องสนับสนุนให้เกษตรกรใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งเกษตรกรมีรายได้และการพักดิน ซึ่งจะช่วยลดจำนวนศัตรูพืชซึ่งหมายถึงการลดต้นทุนการใช้สารเคมี

นอกจากนั้น ในเดือน มี.ค. 2567 กรมการข้าว จะเปิดตัว “จุลินทรีย์ย่อยต่อซังข้าว” ที่พัฒนาพร้อมกับเอกชน ใช้เวลาย่อยสลาย 5-7 วัน ลดการปล่อยก๊าซมีเทน รวมถึงลดปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผา แต่การไม่เผาก็ต้องหาเครื่องมือทดแทน เช่น เครื่องบดอัดฟางข้าว สำหรับนำไปขายให้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ อย่างไรก็ตาม “ร้อยละ 70 ของธาตุอาหารในนาอยู่ในฟางข้าว” จึงเกิดแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

“เราต้องรณรงค์ถึงวิชาการต่างๆ ให้เกษตรกรได้รับรู้ รับทราบ ว่า กรมการข้าวเราจะทำนาแบบสมัยใหม่ เรา

จะรณรงค์ผ่านสื่อสารต่างๆ แล้ววันนี้กรมการข้าวก็ได้มีตัวแทนของกรมการข้าวแล้ว มีประมาณ 140,000 คน อยู่ทั่วประเทศ พื้นที่ทำนา 6,000 กว่าตำบล เพื่อหมู่บ้านละ 2 คนบ้าง 3 คนบ้าง 4 คนบ้าง เราจะใช้แกนนำ 1-5 คนที่อยู่ในหมู่บ้าน ให้ความรู้กับเกษตรกร

เราจะรณรงค์ ฝึกอบรมและให้ความรู้ ให้เทคโนโลยีลงไป เพื่อที่เขาจะไปกระจายและฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบอยู่ ถ้าหมู่บ้านสูงมากกว่า 500 ไร่ เราก็ให้ 2 คน ต่ำกว่า 500 ไร่ เราก็ให้คนเดียว ถ้ามากกว่า 1,000 ไร่ขึ้นไปเราก็ให้หมู่บ้านละ 3 คน ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นตัวแทน เขาเรียกว่าข้าวอาสา เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆ แล้วก็ไปอบรม จัดฝึกอบรมแล้วก็ให้เขากระจายความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ทำนา” ณัฐกิตติ์ ระบุ

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี ความท้าทายประการหนึ่งที่พูดถึงกันเสมอคือ “เกษตรกรไทยส่วนใหญ่อายุมาก” จึงกลายเป็น “ข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยน” อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เท่าที่เริ่มผลักดันการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้รับความสนใจค่อนข้างดี เช่น เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2567 ตนเดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรที่ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับเสียงสะท้อนว่าเห็นด้วยกับการกิจของกรมการข้าวในการรณรงค์ปรับเปลี่ยนวิธีการทำนา เพียงแต่ที่ผ่านมาเราขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ดังนั้นตนจึงปรับปรุงแบบการทำงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมการข้าว ให้ทำงานเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันเกษตรกรมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน รับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงจะมีช่องทางให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครข้าวอาสา เป็นผู้เชื่อมโยงองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอดให้เกษตรกรคนอื่นๆ ต่อไป โดยในปี 2567 กรมการข้าวจะทำงานเชิงรุกมากขึ้น

ยังมีอีกปัจจัยที่อธิบดีกรมการข้าว ยอมรับว่าเป็นข้อจำกัด คือ “งบประมาณสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชน” ซึ่งปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีสามารถสนับสนุนได้เพียง 200 ศูนย์ หรือ 200 ตำบล แต่พื้นที่ทำนาทั่วประเทศมีมากถึง 6,000 ตำบล ขณะที่บุคลากรทุกประเภทในกรมการข้าวมีอยู่ 1,800 คน การ

ดูแลข่าวนาทั่วประเทศจึงไม่สามารถ

ทำได้ทั้งหมด จึงต้องมี

พันธมิตร ประกอบ

ด้วย กรมพัฒนา

ที่ดิน กรม

วิชาการเกษตร ซึ่งทำงานวิจัย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: ไร่ดี/-

วันที่: จันทร์ 22 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15605

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 17

Col.Inch: 246.06 Ad Value: 393,696

PRValue (x3): 1,181,088

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ณัฐกิตติ์ ของทิพย์' ภารกิจ'กรมการข้าว'ปี'67มุ่งทำงานเชิงรุก

นอกจากนั้น ยังมีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีกลไกเกษตร อำนวยและเกษตรตำบลในการให้ความรู้กับเกษตรกร แต่ก็ยังเป็นอีกกรมหนึ่งที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณรวมถึงการเดินทางไปให้ความรู้ จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลที่ต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง แต่การที่มีพันธมิตรแบบนี้ ทำให้กรมการข้าวไม่จำเป็นต้องเพิ่มอัตราค่าจ้างคนอีก โดยกรมการข้าวมีภารกิจดูแลศูนย์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ และการผลิตเมล็ดพันธุ์

“ถ้าพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาเรื่องของการทำนา เรื่องความรู้ต่างๆ ติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์ของกรมการข้าว

ได้เลย ฉะนั้นช่องทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ของกรมการข้าว แม้กระทั่งชาวนาอาสาที่เราอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เราก็จะรองรับแล้ว เริ่มรองรับอย่างเต็มที่ในปี 2567 เป็นต้นไป ผมคิดว่าจะสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ในเรื่องของความรู้ ในปี 2568 นั้นก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่มีความสมบูรณ์พร้อม ที่จะให้มีความเพียงพอกับพี่น้องเกษตรกร” อธิบดีกรมการข้าว กล่าวในตอนท้าย

เปิดตัว 10 พันธุ์ข้าว ประจำปี 2567 : ณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในเดือนเม.ย. 2567 กรมการข้าวเตรียมรับรองพันธุ์ข้าว จำนวน 10 พันธุ์ ประกอบด้วย 1.ข้าวพันธุ์ CRI12026-6-9-PSL-4-1-1-1 (กขจ1) เป็นข้าวเจ้า (ข้าวญี่ปุ่น) ศักยภาพให้ผลผลิต 953 กิโลกรัม/ไร่ คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี เนื้อสัมผัสข้าวสุกนุ่มกว่าพันธุ์ ก.ว.ก.1 และ ก.ว.ก.2

2.ข้าวพันธุ์ RGDU10017-1-MAS-49-4-1-NKI-1-3-1-2 (กข24) เป็นข้าวเหนียวไวต่อแสง เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 23 พฤศจิกายน ศักยภาพให้ผลผลิต 1,002 กิโลกรัม/ไร่ ลำต้นเตี้ย ด้านทานการหักล้มได้ดีกว่าพันธุ์ กข6 และ กข18 3.ข้าวพันธุ์ SMGBWS88008 (กขส1) เป็นข้าวสาลี อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 89 วัน ต้นสูงประมาณ 90 เซนติเมตร ศักยภาพให้ผลผลิต 569 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ละเมิง 2 และฝาง 60 คุณภาพของแป้งเหมาะกับการทำขนมปัง

4.ข้าวพันธุ์ PSL97060-17-CNT-1-2-1 (กข103) ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุเบา ออกดอกประมาณวันที่ 15 ตุลาคม อมิโลสต่ำ 17.4% ข้าวสวย มีสีขาวนวล นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม ศักยภาพให้ผลผลิต 875 กิโลกรัม/ไร่

5.ข้าวเจ้าพันธุ์ KBIC16003-35 (หอมหัวบอน) ข้าวไร้มิกกลิ่นหอมคล้ายเผือก มีความนุ่ม นิยมปลูกเป็นพืชแซมสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันใน จ.สุราษฎร์ธานี และฝั่งอันดามัน

6.ข้าวเจ้าสายพันธุ์ PTL14006-11-1-2-2 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ไ่วต่อช่วงแสง มีกลิ่นหอม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 103 วัน (หวานน้ำตาล) 114 วัน (ปักดำ) ปริมาณอมิโลส 15% ศักยภาพให้ผลผลิต 866 กิโลกรัม/ไร่ 7.ข้าวเจ้าสายพันธุ์ CCS12009-KLG-18-1-1-3-1 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ไ่วต่อช่วงแสง มีกลิ่นหอม ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 115 วัน ความสูงประมาณ 113 เซนติเมตร ศักยภาพการให้ผลผลิต 1,021 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

8.ข้าวเหนียวสายพันธุ์ CR13055-1-1-2-1 ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง ด้านทานโรคไหม้ อายุเก็บเกี่ยว 125-130 วัน ศักยภาพให้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สันป่าตอง 1 9.ข้าวสายพันธุ์ CNT16022-57-1-2-4-2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง ศักยภาพให้ผลผลิต 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 110-115 วัน ต้นแข็ง ไม่หักล้ม ด้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้

และ 10.ข้าวสายพันธุ์ PSL16348-MAS-293-3-1-2-1 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง อายุสั้น (95-105 วัน) ศักยภาพให้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย ปริมาณอมิโลส 26.6% มีกลิ่นหอม (ปริมาณ 2AP = 0.418 ppm) ด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลันปานกลาง

การค้าผ่านด่านสิงขรประจวบฯพุ่งปี66นำเข้าส่งออกมูลค่าสูง2,850ล้าน



ประจวบคีรีขันธ์ – ภาคเอกชนพอใจมูลค่าการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ปี 2566 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งนำเข้าส่งออกตลอดปี 2566 รวม 2,850 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าประมงจากจังหวัดมะริด ล่าสุดเริ่มมีสินค้าจากด่านแม่สอด แม้อย่างงอน เนื่องจากปัญหาสงคราม โดยจะส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองประจวบฯ

ขณะนี้บรรยากาศบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก รถบรรทุกสินค้าขนาดต่างๆ จนถึงรถแทรกเตอร์ รถห้องเย็นขนาดใหญ่จากพม่า ยังคงบรรทุกสินค้าจากจังหวัดมะริดภาคตะวันออกศรี เข้ามายังจุดขนถ่ายสินค้าบริเวณเขตโนนแมนแลนต์ จุดผ่อนปรนพิเศษตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วง 06.00 น. ไปจนถึงเวลา 18.00 น.

สินค้าส่วนใหญ่ที่มาจากจังหวัดมะริดยังคงเป็นสัตว์น้ำถึงร้อยละ 90 ซึ่งประกอบไปด้วย หอยแครง หอยลาย ปูทะเล กุ้งมังกร กุ้ง รวมไปถึงแมงกะพรุน ปลาทะเลต่างๆ กะปิ หอมแดง ใบจาก ตามอเตอร์ ที่ทางผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลจากประเทศไทย ในหลายจังหวัดสั่งนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนอง ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ในส่วนของผู้ผลิตทางการเกษตรจากพม่า ยังมีกล้วยน้ำว้าที่เข้ามาด้วย ซึ่งสินค้าทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนทางศุลกากร ที่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าแต่ละประเภทเท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ กรมประมงเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ตำรวจตระเวนชายแดน และฝ่ายปกครอง มีการสุ่มตรวจสินค้าทุกคันที่มาจากเขตโนนแมนแลนต์ ซึ่งจะมีรถจากฝั่งไทยตั้งแต่รถกระบะ ไป

จนถึงรถห้องเย็น มารอรับสินค้าไปส่งตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีการสั่งนำเข้ามา ในขณะที่ผู้ประกอบการขีปนึ่งที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เผยว่า ช่วงระยะนี้จะมีรถบรรทุกและรถแทรกเตอร์รถห้องเย็นขนาดใหญ่จากเดิมที่เคยนำสินค้าบางรายการเข้าผ่านทางด่านแม่สอด

จังหวัดตาก หันเดินทางเข้ามาทางจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ถึงแม้จะใช้ระยะเวลาเดินทาง 3-5 วันก็ตาม เนื่องจากเกิดปัญหาในฝั่งพม่า จึงต้องหันนำสินค้ามาเข้าทางฝั่งด่านสิงขรแทน ทั้งพริกเขียว พริกแดง เพื่อส่งต่อไปประเทศที่ 3 ทั้งอินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมทั้งแรมดีบุกก็มาออกจุดนี้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าจากฝั่งไทยที่ส่งออกไม่มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นพลาสติก อุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนผลไม้จากจีนที่เข้ามาขยับตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง เช่น ส้ม แอปเปิล องุ่น จะถูกส่งออกจากฝั่งไทยทางจุดนี้ไปจังหวัดมะริด

ทั้งนี้ แนวโน้มการค้าสินค้าเข้าจากพม่ามาฝั่งไทยทางจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร แห่งนี้เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพเส้นทางการคมนาคมสะดวกสบายมากขึ้น จากทางตอนเหนือของพม่าผ่านมาจังหวัดทวาย จังหวัดมะริดมาถึงจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรมีระยะทางเพียง 180 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้มีการขนส่งสินค้าทั้งนำเข้า ส่งออก ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์

ด้านนายวีระ ศรีวิวัฒน์ตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด กล่าวว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมกันตลอดเวลา และขณะนี้จากข้อมูลการนำเข้า และส่งออกจากทางศุลกากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แจ้งให้ทราบว่า ปี 2566 ที่ผ่านมามีมูลค่าการค้ารวมทั้งนำเข้า ส่งออกพุ่งสูงถึง 2,850 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 มีมูลค่าการค้า 1,274 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการส่งออกสินค้าจากฝั่งไทยไปพม่าจะน้อยก็ตาม แต่ถือว่าการค้าชายแดนด้านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เริ่มกลับมาคึกคักหลังสถานการณ์โควิดผ่านไป โดยคาดว่าจะในปี 2567 มูลค่าการค้าส่งออก นำเข้าทางจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร น่าจะเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกันหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการเปิดเป็นด่านถาวรต่อไป รวมทั้งขณะนี้กำลังมีการประชุมเจรจาระหว่างฝ่ายไทยกับพม่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่จะอนุญาตให้คนพม่า และคนไทยข้ามไปมากันได้ โดยคนไทยอาจข้ามไปได้เพียงบ้านมุดอง เท่านั้น ส่วนคนพม่า ข้ามมาได้ถึงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หากการเจรจา 2 ฝ่ายลุล่วง เนื่องจากทางจังหวัดประจวบฯ ต้องส่งเอกสารไปกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งฝั่งของพม่าต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่นกัน เพราะทางรัฐบาลพม่าจะต้องให้ความเห็นชอบด้วย.

พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ประสบภัยแล้ง

ที่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน จำกัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ต.นาอิน และ ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 1,004 ราย รวมทั้งสิ้น 258,350 กิโลกรัม โดยมีนายคณูชา สีนชวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง นาข้าวเสียหายในปี 2566 ซึ่งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน จำกัด รับแจ้งจากเกษตรกรในเขต ต.นาอิน และ ต.นายาง ว่าประสบปัญหาภัยแล้ง พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย จำนวน 14 หมู่บ้าน พื้นที่เสียหาย จำนวน 17,290 ไร่ จึงได้ประสานมูลนิธิชัยพัฒนา ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 แจกจ่ายให้กับเกษตรกร นำไปเพาะปลูกในปี 2567 ไร่ละ 15 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าว เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ มูลนิธิชัยพัฒนา จึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดำเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีเกษตรกรในตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 คุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรที่ประสบภัยในฤดูกาลปลูกข้าวปีที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง ด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง.

เหตุผลผลิตโลกลดลง 3 แสนตัน

ชาวดี'ยาง'ราคาพุ่งพรวด ชาวสวนเจอสารพัดข้าวร้าย



บุณส่ง นันททอง

นายกสมาคมชาวสวนยางจังหวัดกระบี่
ในฐานะประธานกรรมการเครือข่ายภาคีสมาชิกชาวสวนยางยั่งยืน

ชาวสวนยางมีทั้งชาวดีและข้าวร้าย ชาวดีคือผลผลิตยางในตลาดโลก
ลดลง 3 แสนตัน จากเหตุเอลนีโญ ฝนแล้ง ปริมาณฝนมากเกินไป ส่วน
สวนยางไทยเจอภัยโรคใบร่วงชนิดใหม่ ทำให้ผลผลิตสวนยางไทยลด
ลง 30% สุดท้ายดันราคายางปรับตัวสูงขึ้น แต่ข้าวร้ายคือขณะที่ราคา
ยางปรับตัวสูงขึ้น แต่ด้วยผลผลิตที่ลดลงจากโรคใบร่วงชนิดใหม่และจาก
การลดพื้นที่ปลูกยาง ทำให้รายได้ของชาวสวนยางไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ได้แต่ดีใจที่ราคาสูงขึ้น แต่เหนื่อยใจคือผลผลิตน้ำยางที่ได้น้อยมาก
เท่ากับแทบไม่ได้านิสงส์จากราคายางที่ปรับสูงขึ้นเท่าที่ควร

อ่านต่อหน้า 9

ชาวดี'ยาง'ราคาพุ่งพรวด

สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน

ถือว่าเป็นชาวดี เพราะราคายางนิ่งมานานมาก และเพิ่งจะมาปรับตัวสูงขึ้น โดยผลผลิต
จากองค์กรโลกเขามีสถิติอยู่ในขณะนี้ว่าผลผลิตมวลรวมทั้งโลกหายไปประมาณ 3 แสน
ตัน ซึ่งเหตุผลที่หายไปจะมีหลายปัจจัย โดยปัจจัยแรกมาจากเอลนีโญ เรื่องของฝนแล้ง
เรื่องของฝนตก มีผลกระทบหมด และสิ่งที่ตามมาอีกเรื่องที่เราโดนหนักๆ คือโรคใบร่วง
ชนิดใหม่ ทำให้ผลผลิตของยางเราหายไปประมาณ 30% เลย โรคใบร่วงส่งผลต้นยางให้
ผลผลิตน้อยลง เพราะเขาไม่มีใบที่จะไปปรุงอาหาร ซึ่งในส่วนของภาคใต้เราเป็นเยอะมาก
ขณะเดียวกัน ในส่วนเกษตรกร หลังจากราคานิ่งมาหลายปี ก็มีการปรับเปลี่ยนการปลูก
พืชจากยางพาราไปปลูกอย่างอื่นแทน ตัวเด่นมากคือปาล์มน้ำมัน แล้วก็ทุเรียน และผลไม้
หลากหลายชนิด โดยพื้นที่ที่เปลี่ยนไปมีค่อนข้างมาก และมีเรื่องของการกันยาง ไม่ให้ยางต่าง
ประเทศไหลเข้ามาในไทยตามที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ที่มีการไล่จับอยู่ ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้ผลผลิตหายไป และผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องซื้อยางเพิ่มขึ้น เพราะเขาขายล้ง
หน้าไปแล้ว พอถึงเวลาส่งมอบ เขาก็จำเป็นต้องซื้อ ยางน้อยก็ต้องซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้
ผลผลิต เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ราคายางสูงขึ้นจากหลายๆ ปัจจัย

◆โรคใบร่วงเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่

มันจะเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งเดิมจะเป็นโรคเชื้อรา เวลาฝนตกหนักๆ เกิดเชื้อราจะทำให้ใบร่วง แต่ช่วง 3 ปีมานี้จะมีโรคใบร่วงชนิดใหม่ โดยชื่อที่เขาเรียกในวงการขณะนี้คือโรคใบร่วงชนิดใหม่ จะเป็นจุดคล้ายตางที่ใบ แล้วก็ร่วง อันนี้ร่วงรุนแรงกว่าคราวที่แล้ว จะเหลือลำต้นกิ่งก้านเท่านั้น แต่ต้นไม่ตาย และผลผลิตจะน้อยลงมาก ให้น้ำยางลดลง 30-40%

◆มีวิธีรักษาพันธุ์ใหม่

ก็พยายามที่จะใช้โดรนบิน ใช้ตัวเคมีฉีดพ่น แต่ก็ดูว่ายังไม่ค่อยได้ผล ซึ่งช่วงไหนที่ฝนตกหนักๆ และมีความชื้นสูง โรคพวกนี้ก็จะเข้าทำลายต้นยาง

◆ผลผลิตที่ลดลง จะยาวนานแค่ไหน

มันมีผลกระทบในแง่ผลผลิตที่ลดลงในช่วงหน้าฝน แต่พอช่วงอากาศร้อนขึ้นกลับมาแล้วไม่มีฝน ใบต้นยางก็จะแตกขึ้นตามธรรมชาติ ก็อาจจะให้น้ำยางกลับมา แต่จะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะมันเป็นการถูกโรคมาทำลาย แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หายไปเลยคือการปลูกทดแทนของเกษตรกร เขาจะไม่ปลูกยางพารา เหตุผลก็คือเขาทำยางขาดทุนมาตลอด ดังนั้น เขาเริ่มเปลี่ยนพืชไปเลย อย่างปาล์มน้ำมัน

◆จะหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่า

ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังกังวลมากในส่วนคนที่ทำสวนยาง ซึ่งเกษตรกรเรา เราเปลี่ยนจากสวนยางเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบสวนยั่งยืน ซึ่งพวกเรายังไม่หนีเรื่องยาง จากสวนยางเชิงเดี่ยวเราก็ปลูกต้นไม้ เราก็ปลูกในสิ่งที่ผสมผสานลงไป ทำให้ในวันนี้สามารถที่จะช่วยลดความรุนแรงในเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับใบร่วงเหล่านี้ ช่วยชะลอและทำให้เกิดการสร้าง ความสมดุลในลักษณะการทำสวนแบบผสมผสาน เรียกว่าแบบสวนยางวนเกษตร ซึ่งขณะนี้สวนที่ผมทำอยู่ก็เริ่มให้ผลแล้ว และก็มีเกษตรกรไปดูงานตลอดที่จังหวัดกระบี่ที่ผมอยู่

◆วิกฤตที่เกิดกับยาง เช่นใบร่วง สภาพอากาศแล้ง ส่งผลให้ราคาขายเป็นอย่างไร

มันขึ้นอยู่กับตัวอุปสงค์อุปทาน ตัวดีมันดื่ชัพพลาย อยู่ที่ว่าในส่วนในตลาดยางในอีก 3-6 เดือนจากนี้จะมีความต้องการสูงขนาดไหน และจะมีการเร่งตลาดราคากันแบบเมื่อก่อนอะไรต่างๆ หรือไม่ ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเราคาดเดาไม่ได้ แต่ในขณะนี้ สิ่งที่เป็นผลบวกก็คือราคาขายได้ปรับตัวสูงขึ้นแล้ว แต่สิ่งที่จะพยากรณ์ได้อย่างหนึ่งก็คือในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงที่เราจะหยุดกรีดยาง ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้ง ในช่วงนั้นจะไม่มีผลผลิตออกมา แต่ถ้าราคาขายมันปรับตัวขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ ก็แสดงให้เห็นว่ายางขาดแคลน และอีก 3 เดือนข้างหน้าเราจะหยุดกรีดยาง จะทำให้ราคาขายปรับตัวสูงขึ้นแน่นอน แต่ราคาจะสูงขึ้นระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานของตลาดในเวลานั้น

◆ชาวสวนยางได้ลืมนตาอำปากบ้างไหม หรือว่าไม่มีของจะขายด้วย

เรียกว่าขอให้ได้ใจ ราคาสูงจริง แต่ไม่มีของจะขาย ซึ่งวันนี้ของที่เรากรีดกันอยู่ก็ไม่ได้มาก จากที่ผลผลิตหายไป 30% ด้วยเหตุผลโรคใบร่วง แม้ราคาจะดีขึ้น เราก็แทบจะไม่ได้อะไรเลย ได้นิดหน่อยเท่านั้นเอง

ดีเดย์แจกสิทธิที่ดินป่า 1.3ล.ไร่ ชาวบ้านเฮได้'ทำกิน-อยู่อาศัย'

สศทช.แจ้งข่าวดี ก.พ.นี้ดีเดย์มอบหนังสืออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ที่ดินกว่า 1.38 ล้านไร่ ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ 50 จังหวัด (อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 1

ที่ดินป่า

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นางรวิวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สศทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สศทช.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช.กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการสร้างและขยายโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

นางรวิวรรณกล่าวว่า ในการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,582 พื้นที่ ใน 71 จังหวัด เนื้อที่ 5.9 ล้านไร่ มีการจัดให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว 85,000 ราย พร้อมมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วกว่า 312 พื้นที่ ใน 66 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินให้มีที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน เพื่อสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

“ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีแผนดำเนินงานโครงการมอบหนังสืออนุญาตที่ดินทำกินให้ประชาชน 1.38 ล้านไร่ โดยเป็นการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน 50 จังหวัด 212 พื้นที่ รวม 1,380,848 ไร่” ผู้อำนวยการ สศทช.กล่าว

นางรวิวรรณกล่าวว่า การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 50 จังหวัดดังกล่าวในเบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ในโอกาสที่ สศทช. จะครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี (11 กุมภาพันธ์ 2567) โดยจะทราบเงื่อนไข นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาตฯ

นางรวิวรรณกล่าวว่า การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนชาตินั้น เป็นการมอบโอกาสการเข้าถึงในที่ดินและสิทธิประโยชน์ที่รัฐพึงจัดให้มีแก่ประชาชน สามารถประกอบอาชีพหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้สึกร่วม

ในการอนุรักษ์และหวงแหนในผืนดิน อีกทั้งลดปัญหาการขยายพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และรักษาระบบนิเวศให้คงมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มอบหมายให้กรมธนารักษ์ไปศึกษาสำรวจที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ และทบทวนราคาเช่าที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะที่ดินราชพัสดุให้เช่าเชิงพาณิชย์ เนื่องจากปัจจุบันมีหลายพื้นที่ปล่อยว่างไม่มีการเช่า เพราะอัตราค่าเช่าแพงเกินไป เปิดประมูลไปหลายครั้งก็ไม่มีใครมาประมูลหรือมาเช่าใช้ที่ดิน

นายจุลพันธ์อีกกล่าวว่า ส่วนบางพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทำเลดี น่าจะสร้างรายได้เข้ารัฐมากกว่าที่ได้รับ แต่อัตราค่าเช่าถูกเกินความเป็นจริง ขณะที่ที่ดินราชพัสดุให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าเพื่อเป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยก็ต้องดำเนินการ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ด้วยการนำที่ราชพัสดุจากเดิมให้กองทัพบกเช่า ทางกองทัพบกส่งคืนแล้วนำไปให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ไม่มีที่ดินทำกิน ได้เช่าที่ดินไปประกอบอาชีพในราคาที่ถูก เป็นต้น

“ที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศมีหลายแห่งไม่ใช่ประโยชน์ ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานราชการ ดังนั้น กรมธนารักษ์ต้องเจรจาประสานงาน หากไม่มีการใช้ประโยชน์ก็ต้องขอคืนแล้วนำมาใช้ประโยชน์ให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน จะเป็นในลักษณะเช่าราคาถูก กรมธนารักษ์ต้องไปดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐและประชาชน” นายจุลพันธ์กล่าว

เกษตรวันนี้.....● นายกะหล่ำ แห่งมูลค่า 100,000 บาท จาก สลาก
ปลีขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จันทร์ บำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงเกษตร
จิรา ยุ่งยั้ง นักวิชาการส่งเสริม และสหกรณ์.....● มี “ประยูร
การเกษตรชำนาญการ กรม อีสกุล” ปลัดกระทรวง
ส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับ เกษตรและสหกรณ์ เป็น
รางวัลรางวัลที่ 1 ทองคำ ประธานในการมอบรางวัล
แห่ง มูลค่า 500,000 บาท โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน
และ นายเต็มศักดิ์ คงสำราญ รองปลัดกระทรวงเกษตร
นักวิชาการประมงชำนาญการ และสหกรณ์ น.ส.ภัทรภรณ์
กรมประมง น.ส.สุภาภรณ์ ชัย โสเจยยะ รองปลัดกระทรวง
พรศิริ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เกษตรและสหกรณ์ น.ส.นันทิชา วรรณ
กรมวิชาการเกษตร น.ส.พรกมล เจริญ สร้าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
บุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรม สหกรณ์ เป็นสักขีพยาน.....●
ปลูสัตว์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลที่ 2 ทองคำ

**เกษตร
วันนี้**

นายกะหล่ำปลี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 22 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15605

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 57.14

Ad Value: 71,425

PRValue (x3): 214,275

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ภูมิธรรม' ดุคคลังสินค้าสหรัฐ เล็งนำระบบมาใช้กับสินค้าเกษตรไทย

'ภูมิธรรม' ดุคคลังสินค้าสหรัฐ เล็งนำระบบมาใช้กับสินค้าเกษตรไทย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่ตนได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย นายกวีดิษฐ์ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปเยือนนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17-22 มกราคม 2567 เพื่อเร่งรัดและผลักดันให้เกิดการนำเข้าสินค้าไทยในสหรัฐ โดยเฉพาะสินค้าข้าว รวมถึงเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน แสวงหาผู้นำเข้ารายใหม่ในตลาดสหรัฐนั้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานั้น ตนและคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท Sun Lee Inc และโกดังเก็บสินค้า โดยมี Mr.Sam Lee ประธานบริษัท Sun Lee Inc ให้การต้อนรับ

โดยในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้พูดคุยกันถึงจุดกระจายสินค้า เพื่อนำไปปรับใช้กับสินค้าเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกรในการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามนโยบาย

ของรัฐบาล ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้ยังได้รับทราบข้อมูลว่า บริษัท Sun Lee Inc ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือตั้งแต่แหล่งผลิตในไทยจนถึงคลังสินค้าที่สหรัฐ และการกระจายสินค้าจากคลังสินค้าไปยังลูกค้าในต่างประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัท Sun Lee Inc ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมากกว่า 30 ปี ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าเกษตรของไทย

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงการส่งเสริมการค้าส่งออกสินค้าเกษตรไทย และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดในสหรัฐ ตลอดจนความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดสหรัฐ ในฐานะที่บริษัท Sun Lee Inc เป็นผู้นำเข้าและกระจายสินค้าไทยรายสำคัญของไทย ซึ่งตนได้ฝากถึงผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในด้านการควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งออกสินค้า ควบคู่ไปกับการจัดทำระบบบริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัท Sun Lee Inc เป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารรายสำคัญของสหรัฐ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ผักและผลไม้กระป๋อง ซอสปรุงรส น้ำพริก ผลไม้แห้งผักและผลไม้แช่แข็ง อาหารพร้อมปรุงและ สำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เครื่องดื่ม ผงแกงสำเร็จรูป เครื่องใช้ในครัว โดยมียอดขายประมาณ 3,050 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้สินค้าที่มีการนำเข้าจากไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าวหอมมะลิ อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม สับปรอด ข้าวโพดหวาน ผลไม้กระป๋อง น้ำมะพร้าว ชา กาแฟไทย และซอสปรุงรสต่างๆ โดยมีการนำเข้าเป็นมูลค่าประมาณ 1,645 ล้านบาทต่อปี

นายภูมิธรรม กล่าวว่า นอกจากนี้ตนยังได้เดินทางไป "สยามไนท์ มาร์เก็ต" ตั้งอยู่ใจกลางฮอลลีวูด ของนครลอสแอนเจลิส เปิดทุกวันศุกร์-อาทิตย์ 17.00-23.00 น. เป็นตลาดนัดกลางคืนที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งมีคนไทยมาเปิดบูธจำหน่ายอาหารไทยแบบสตรีทฟู้ดจำนวนมาก ให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติในสหรัฐได้มาอุดหนุนและลิ้มลองรสชาติ อาทิ ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ข้าวซอย ขนมปังปิ้ง หมูสะเต๊ะ ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด ปลาหมึกย่าง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 22 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15605

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 57.14

Ad Value: 71,425

PRValue (x3): 214,275

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ภูมิธรรม' ดุคสังคมนักสตรี เล็งนำระบบมาใช้กับสินค้าเกษตรไทย

ผัดไทย ปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ ข้าวเหนียวมะม่วง
ขนมไทยและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากลูกค้า

“คนไทยที่อยู่ที่นี่ มาเรียนหนังสือบ้าง
มาทำงานบ้าง มาเปิดร้านอาหาร เป็นผู้ประกอบการ
ถ้าทำได้ก็ดี เพราะเป็นการฝึกฝนความเป็นจริง
ของชีวิต เพิ่มพูนทักษะ มาจากต่างบ้านต่างเมือง
มาเรียนรู้โลกสมัยใหม่ ใช้ชีวิตให้อยู่ได้ด้วย
ดังนั้นเราต้องให้กำลังใจคนหนุ่มคนสาวเหล่านี้
อยู่กับความเป็นจริงของชีวิต สังคมประสบความสำเร็จ
ทุกด้านที่มี เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ผมก็ให้คำแนะนำ
ว่า 'ไนท์ มาร์เก็ต' เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
โปรโมทอาหารไทยให้แก่คนรุ่นใหม่ในสหรัฐได้รู้จัก
อาหารไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารของไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการ
ของตลาดนัดนี้ต้องทำให้ถูกกฎหมายท้องถิ่น
มีการจัดระเบียบร้านค้าให้เป็นที่เป็นทาง มีระบบ
สุขอนามัยที่ดี มีห้องน้ำ มีที่ล้างจานชามให้ชัดเจน
จ่ายค่าเช่าที่ ซึ่งไนท์ มาร์เก็ตนี้เป็นไอเดียที่เรา
สามารถนำไปใช้ในเมืองไทยได้เหมือนกัน จัดให้มี
จุดเพื่อช่วยเหลือคนตัวเล็กได้มากขึ้น”นายภูมิธรรม
กล่าว

ลุยระนอง-แลนด์บริดจ์ นิคนำนครม.

ประชุมสัณจรจังหวัดอันดามัน ภูมิธรรมซักปบข.ทำเกินหน้าที่ เงินทอนการขวางแจกเงินหมื่น '98สว.' ยื่นซักฟอกรัฐบาลวันนี้

'เศรษฐา' นำทีมไประนอง เข้าพื้นที่
จังหวัดอันดามันวันนี้ ก่อนประชุม
กรม.สัญจร 23 ม.ค. ยันรับฟังทุกฝ่าย
เรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ ลั่นยังไม่
คิดปรับครม. □อ่านต่อหน้า 10

● **นิคนำนครม.** □ ต่อจากหน้า 1
พรรคร่วมยังทำงานกันด้วยดี เตรียมต่อ
ยอดพาเจ้าสัวหลักรัฐ 'รวมมิตร' ทัวร์
อีสาน-ใต้ 'ภูมิธรรม' ฟาคลบ.ป.ช.อย่าทำ
เกินหน้าที่ หยุคใช้เงินทอนการว่าจะมีทุจริต
คิจิทัลวอลเล็ต 'ศิริกัญญา' แนะรัฐบาล
ฟังกค.คิจิทัลวอลเล็ตว่าจะไปต่อหรือไม่
ปชป.สับและ 4 โครงการ จี้ 'คิจิทัล
วอลเล็ต' เป็นไปไม่ได้ เตือนรัฐบาล
เร่งรื้อนโยบายก่อนเศรษฐกิจคิงเหว 98 สว.
ดีเคย์วันนี้ยื่นประธานวุฒิสภาขอเปิด
อภิปรายรัฐบาล นิค้ำโพลซึ่มทักษิณ

ไม่ส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาล
'นิค' เตรียมต่อยอดพาเจ้าสัวทัวร์
เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 กองทัพอากาศ จ.เชียงใหม่
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
และรมว.กล้ง ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำ
นักธุรกิจลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่
20 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็นครั้งแรกที่นำ
นักธุรกิจลงมา ต้องขอขอบคุณพี่น้อง
ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย
ที่สละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับนักธุรกิจ
รายใหญ่ รายกลาง และรายย่อยที่เรียนกับ

หลักรัฐรวมมิตร เพราะเขาต้องสละเวลา
ที่ท่ามาหากินมา ต้องขอขอบคุณพี่น้อง
ประชาชนที่ให้โอกาสกับผู้ประกอบการ
ที่จะมาช่วยในระยะยาว ซึ่งเราเน้นเรื่อง
ความยั่งยืน ไม่ได้อยากให้เราแค่มาซื้อของ
ไปแล้วจบ อยากให้เราช่วยเปิดตลาด
ให้กับสินค้าดีๆ หลายๆ อย่าง

ถ้ามีปัญหาอะไรเฉพาะกิจ ตนว่า
หลายท่านยินดี อย่างเมื่อวันที่ 20 ม.ค.
ที่มีชาวเขาที่ปลูกกาแฟและมีกาแฟเหลืออยู่
เยอะมาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธาน
กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ได้รับซื้อไปหมด ถือเป็นกาแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า อยากให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น
อีกบ่อยๆ จะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
และมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยเหลือกัน
กันมีมากก็ให้มาก มีน้อยก็ให้ ไม่มีไม่ต้องให้
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะต่อยอดไปในพื้นที่
ภาคอื่นอีกหรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า
แน่นอน อยากไปทำในทุกพื้นที่ทั้งภาค
อีสานและภาคใต้ด้วยแต่หลักรัฐรวมมิตร
มีปีละ 1 ครั้ง แต่มีหลักรัฐเยอะ เช่น
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
เยอะไปหมด อยากให้ทุกคนช่วยๆ กัน
มาทำอย่างนี้ ตนก็ยินดี เพราะเชื่อว่า
หน่วยงานรัฐ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ที่ดูแล ทั้งด้านโครงการ
พระราชดำริ อยากจะเปิดให้โอกาส

นักธุรกิจและนักเรียนที่ร่วมเรียนหลักสูตรเหล่านี้ มีส่วนร่วมในการได้พบปะกับประชาชน

สร้างโมเดลธุรกิจแบบ Win-Win

เมื่อถามว่าปัญหาหนึ่งที่ชาวบ้านร้องขอคือใบอนุญาตร้านอาหารและยา (อย.) จะมีการสั่งการอย่างไรบ้าง นายเศรษฐากกล่าวว่า มีหลายเรื่องคือ 1.เรื่องการเปิดตลาดซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่รับไปช่วยเหลือ 2.เรื่องแหล่งเงินทุน ซึ่งมากับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง พอดี ท่านดูแลด้านนี้อยู่แล้วและเป็นสส. ในพื้นที่ด้วยจึงรับไปช่วยเหลือแหล่งเงินทุนด้วย ส่วนเรื่องใบอนุญาตต่างๆ ที่เป็นเรื่องความบังเอิญที่คนไปเมืองควอส สมาพันธ์รัฐสวิส เขามีสินค้าพวกเวชภัณฑ์ยาโรคต่างๆ ที่เข้ามาและติดปัญหาตรงนี้เยอะจะไปคุยกันอยากบูรณาการเหมือนกัน ไม่ใช่แค่ของสมาพันธ์รัฐสวิส ของพี่น้องประชาชนก็เหมือนกัน เพราะมีเรื่องเอกสารที่ต้องผ่านขั้นตอนเยอะ ทำให้ไปอนุญาตออกมาช้า ต้องไปช่วยปรับปรุงดูแลตรงนี้เยอะ

นายเศรษฐาโพสต์ข้อความถึงการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืนว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งรัฐบาล นักธุรกิจ และภาคเอกชนต้องช่วยกัน

“ผมตั้งใจจะต่อยอดโมเดลนี้ลงไปในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศด้วย โดยเราอยากให้ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ช่วยหาช่อง หรือเปิดตลาดให้กับสินค้าดีๆ หลากๆ อย่างของชาวบ้านถือเป็นการเอาดีมาค้า มาเจอกับชีพพลายโดยตรง สร้าง Win-Win Business Model ให้ทั้งเกษตรกรและนักธุรกิจและเกษตรกรสามารถทำมาหากิน และเลี้ยงชีพได้อย่างเพียงพอ ไม่ต้องรอแต่เงินสวัสดิการสูงอายุหรือเงินช่วยเหลือจากรัฐ”

ล้มไม่คิดปรับครม.

นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์กรณีขณะที่รัฐบาลพยายามทำงาน ในทางการเมืองยังมีกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ว่า คนยืนยันมาตลอดเวลาที่เรายังทำงานร่วมกันคืออยู่ กับพรรคร่วมรัฐบาล และรัฐมนตรีทุกคนทำงานหนักมาก ตรงนี้ขอให้ฟังจากคนคนเดียวแล้วกัน ถึงเวลาเมื่อไรจะบอกเองแล้วกัน ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกฯ ได้วางไว้หรือไม่ว่า 6 เดือน จะประเมินผลการทำงานของ ครม. หรือไม่ นายเศรษฐากกล่าวว่า คิดว่าทุกคนมีการประเมินผลตลอดเวลา เรามีการติชมเสนอแนะมาตลอด ไม่จำเป็นต้อง 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหน ต้องการปรับรัฐมนตรีของพรรคตัวเอง สามารถเสนอได้ใช่หรือไม่ นายเศรษฐากกล่าวว่า รับฟังอยู่ตลอดแต่ตอนนี้เท่าที่ได้ยินมา ทุกท่านมัวแต่ยุ่งกับการทำงาน ยังไม่ได้สนใจเรื่องนี้ ความเดือดร้อนของประชาชนทุกคนก็รู้ อยู่ว่ามีเยอะอยู่แล้ว ขณะเดียวกันรัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่ ที่จ.เชียงใหม่มาด้วยหลายคน แม้แต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.มหาดไทยก็มา และรัฐมนตรีบางท่านไค้ลงพื้นที่ จ.ระนอง เพื่อเตรียมงานในพื้นที่แล้ว เพราะเวลาลงพื้นที่ประชุมกรม.ต่างจังหวัดอยากรับฟังเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน แต่แน่นอนเชื่อว่าคงต้องมีเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือ บ่นเยอะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ต้องรับฟังความเห็นของประชาชน อะไรที่ทำได้ต้องพยายามทำออกไปให้ได้

เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองอยากฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือไม่ นายเศรษฐากกล่าวว่า ไม่มี นอกจากต้องรับฟังความเห็นประชาชน ซึ่งเรื่องความเห็น เรื่องเสนอแนะ และความเดือดร้อนเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสนใจ และต้องใส่ใจด้วย

สัญญา ระนอง-ฟังค้านแลนด์บริดจ์

นายเศรษฐากกล่าวถึงวัดอุประสงค์ที่เลือก.ระนอง เป็นพื้นที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญญา) ครั้งที่ 1/2567 และตรวจ

ราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค.ว่า ครม.สัญจรนัดแรกไปภาคอีสานที่จ.หนองบัวลำภู ครั้งนี้เป็นภาคใต้ ครั้งต่อไปเป็นภาคเหนือ สลับสับเปลี่ยนกันไป จะต้องไปดูแลให้ทั่วถึง รับฟังปัญหา พร้อมชี้แจง โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีโอกาสพูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์หรือไม่ นายเศรษฐากกล่าวว่า น่าจะ

ต่อข้อถามว่ามีรายงานข่าวอาจมีประชาชนมาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการกีดกัน โครงการแลนด์บริดจ์ นายเศรษฐากกล่าวว่า ต้องมีการชี้แจงและมีการชี้แจงตลอด เวลาลงพื้นที่ที่มีคนมาร้องเรียน ขอให้คำว่าร้องเรียนทุกเรื่องอยู่แล้ว รัฐบาลมีหน้าที่ต้องรับฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาพืชผลหรือเรื่องอื่นๆ ผู้สื่อข่าวถามว่ายืนยันว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าใช่หรือไม่ นายเศรษฐากกล่าวว่า ใช่ ต้องไปพูดคุย คิดว่ายังทำได้อีกในแง่ของการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการมองกันว่ารัฐบาลพยายามสร้างความเชื่อมั่น ให้กับต่างชาติ แต่กับคนในพื้นที่การสร้างเชื่อมั่นค่อนข้างน้อย นายเศรษฐากกล่าวว่า ก็รับฟังแล้วก็เห็นอยู่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. ที่ตนเดินทางกลับจากสมาพันธ์รัฐสวิสถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.30 น. จากนั้น 20.00 น. เดินทางมาที่จ.เชียงใหม่ ดังนั้น การลงพื้นที่และการให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถือเป็นการให้ความสำคัญสูงสุด เดียวจะไปที่จ.ระนอง วันที่ 22 ม.ค. อีกทั้งยังมีตารางไปอีกหลายจังหวัด ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ ให้ความสำคัญอย่างมาก

‘ธนกร’ เชื่อช่วยกระตุ้นศก.

นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวถึงการประชุมกรม.สัญญาที่จ.ระนอง ซึ่งนายกฯ และรัฐมนตรีจะกระจายตัวลงพื้นที่ที่ติดตามความ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 22 มกราคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12108

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

Col.Inch: 353.40 Ad Value: 547,770

PRValue (x3): 1,643,310

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลุยระนอง-แลนด์บริดจ์หน้านครม.

เก็บหน้านโยบายของรัฐบาล และตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล จะเป็น โอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้จ่ายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ อย่างมาก ทั้งเรื่อง โรงแรม ที่พัก จุดขาย ของฝาก แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มั่นใจ จะทำให้เงินสะพัดในช่วงดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง รวมถึงสื่อมวลชน จะได้เข้ามาในพื้นที่ด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการจับตากลุ่มกักกัน การสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ในช่วงที่ นายฯ ลงพื้นที่กรม.สัญจร นายธนกร กล่าว ว่า ส่วนตัวมั่นใจว่านายฯ รวมถึง กระทรวงที่เกี่ยวข้อง สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ พร้อมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย ทั้งนักวิชาการ ส่วนท้องถิ่น ประชาชน และผู้ประกอบการ ถึงผลกระทบในด้าน ต่างๆ ทั้งด้านเรื่องสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่าง เตรียมจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ซึ่งคาดว่าจะเข้าพื้นที่ศึกษาได้ ในธ.ย.2567 รวมถึงต้องรับฟังภาคเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความครบถ้วน รอบด้าน รอบคอบมากที่สุด ซึ่งยังอยู่ใน ขั้นตอนที่สนข.กำลังศึกษา

“เชื่อว่ารัฐบาลมองในหลายมิติ ไม่ใช่ แค่เพียงเรื่องการทำเรื่อน้ำลึกระหว่าง ฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันเท่านั้น มองเรื่อง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะยาว การเป็นฮับโลจิสติกส์การเดินทางขนส่ง สินค้าเชื่อมโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งจำเป็นต้อง ผลักดันเป็นร่างพ.ร.บ.ระเบียบเศรษฐกิจ ภาคใต้ (SEC) เพื่อเข้ามาบริหารจัดการ พื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ และภาคใต้ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา ตามกรอบโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ เปิดให้บริการในปี 2573 ผมมั่นใจว่า แลนด์บริดจ์ และ SEC จะเปลี่ยนพื้นที่



☺ อาหารไทย - นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เยี่ยมชมตลาดนัด กลางคืน แหล่งสตรีทฟู้ดอาหารไทย ที่สยามไนต์มาร์เก็ต ลอสแอนเจลิส สหรัฐ เพื่อส่งเสริมและ ผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกตามนโยบายของรัฐบาล

ภาคใต้ของไทยให้เป็นประตูการค้า คู่ขนานชาติ ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้เกิดขึ้นมหาศาลตามที่ สนข.รายงาน” นายธนกรกล่าว

‘อ้วน’ขอใจกว้างปมเงินดิจิทัล

ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวกรณีฝ่ายค้านและสว. อาจนำประเด็น โครงการดิจิทัลวอลเล็ต และคดีของนายทักษิณ ชินวัตร มาอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า สำหรับโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเพียง โครงการกระตุ้น เศรษฐกิจ ซึ่งมีการถกเถียงกันว่าวิกฤต หรือไม่วิกฤต แต่ความจริงแล้วคนที่สะท้อน เยอะที่สุด คือประชาชนที่เป็นผู้บริหาร ระดับสูงที่อยู่ในด้านการเงินการคลัง

ตนอยากให้รู้ว่าโครงการนี้เอามาเพื่อ แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และหากมอง โครงการนี้ให้กว้างขวางและใจกว้างเป็น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ได้คิดถึง ว่าเป็นคนรวยหรือคนจน คิดว่าประชาชน ทุกคนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ตรงนี้ จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อ ทำให้วงจรทางเศรษฐกิจ หมุนเวียน จึงอยากให้เข้าใจตรงนี้ เราอยู่ ในระบบทุนนิยม ต้องเป็นทุนนิยม

ที่เข้าใจมนุษย์ด้วย เห็นความสำคัญของ มนุษย์ เห็นความเหลื่อมล้ำของคน ดังนั้น โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่สำคัญเป็นการเรียนรู้ของประชาชน ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ เศรษฐกิจดิจิทัล การรับรู้สิ่งนี้คิดว่ามีแต่ประโยชน์ ส่วนที่จะ วิเคราะห์ก็ได้ แต่อยากให้เริ่มต้นวิจารณ์ จากเป้าหมายวัตถุประสงค์ ไม่ได้วิจารณ์ จากจินตนาการของตัวเอง ดังนั้นเชื่อว่า รัฐบาลพร้อมพูดได้ทุกเรื่อง เพราะมาจาก เจตนารมณ์ที่ต้องการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ จากเจตนารมณ์ที่คิดไม่ได้ รัฐบาลได้แถลง นโยบายนี้ไว้ชัดเจนอยู่แล้วกับสภาและเป็น นโยบายที่ได้หาเสียงมา ถ้าเป็นประเทศ อื่นในโลกประชาธิปไตยเขาให้ทำ ทำแล้ว ดีไม่ดีต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองคิด และทำ แต่ตอนนี้ยังไม่ทันไรก็มีเสียงวิจารณ์ คิดว่าต้องเปิดใจให้กว้างกว่านี้และช่วย กันมอง หากวิจารณ์หรือวิเคราะห์ผิด จะทำให้ขาดโอกาสในการจะกู้วิกฤตของ ประเทศ

ติงป.ป.ช.อย่าทำเกินหน้าที่

ผู้สื่อข่าวถามว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ยอมรับว่า โครงการนี้อาจใช้ไม่ทันในช่วงเดือนพ.ค.

นายภูมิธรรมกล่าวว่า อยู่ที่กระบวนการตัดสินใจว่าจะเป็นแบบไหน ถ้าจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆ คงต้องเลื่อน แต่ถ้าถามเจตนาของรัฐบาลตอนนี้ รัฐบาลยังไม่อยากจะเลื่อน ยืนยันที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมาย แต่จะเริ่มดำเนินการขึ้นอยู่กับเวลา แต่ตอนนี้พยายามจะทำให้ได้ และดูจากเจตนาของนายเศรษฐาชัดเจนว่าต้องเดินหน้าโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ต่อข้อถามว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะมีผลทำให้โครงการนี้ต้องยกเลิกไปหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องถือว่า ป.ป.ช.ทำเกินอำนาจหน้าที่ เพราะป.ป.ช.มีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นปัญหาอะไร แต่โครงการนี้ยังไม่ทันเกิดขึ้นเลย ก็ไปสรุปว่าจะมีการทุจริต มีข้อควรระวังเยอะแยะไปหมด คิดว่าข้อควรระวังนั้นรับฟังได้ แต่จะถือเป็นข้อห้ามก็ไม่ใช่ว่ายังไม่กล้าพูดเลยว่าห้าม พูดเพียงสงสัยอย่างนั้น ให้ระวังอย่างนี้ ตนอยากให้กลับมาอยู่ในโลกของความจริง ไม่ใช่โลกแห่งจินตนาการว่าจะ โกงกันมหาศาล และการพยายามแก้ต้องคิดรูปแบบใหม่ๆ ทำแบบเดิม 10 กว่าปีมาแล้วก็อยู่ที่เดิม เศรษฐกิจก็ยังเยื้องจนถึงปัจจุบัน หาก ป.ป.ช. มีข้อเสนอมาถึงรัฐบาลแล้ว เราพร้อมจะนำมาไตร่ตรองดู ถือเป็นข้อพึงสังวร ไม่ใช่ข้อที่ต้องพึงปฏิบัติ

เมื่อถามว่ายืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ล้มเลิก

โครงการนี้ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า จุดมุ่งหมายอยู่ที่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ เราเชื่อว่าวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจวิกฤตเรื่องนี้เถียงกัน ได้แต่ต้องเปิดโอกาสให้รัฐบาลทำงาน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ส่วนกรณีของนายทักษิณ ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะกฎหมายที่ออกมายกโทษให้สามารถกลับไปอยู่บ้านของตัวเองหรือนอกเรือนจำ ซึ่งมีมาตั้งนานแล้ว เพราะในเรือนจำอยู่ยาก และมีความแออัด คิดว่าเรื่องที่โทษ

ไม่รุนแรง ปฏิบัติตัวดี สามารถออกมาทำงานนอกได้ ซึ่งเป็นวิถีคิดของสากล สิ่งที่นายทักษิณได้รับประโยชน์ ก็ได้จากกฎหมายออกมาในสมัยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวล และเมื่อเรียกร้องให้นายทักษิณเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ก็เข้ามาแล้ว ซึ่งอยู่ตามกระบวนการยุติธรรม

พท.ไม่กังวล 'สว.-ฝ่ายค้าน' ชักฟอก

นายอนุสรณ์ เต็มสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี สว.จะยื่นอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 153 ว่า รัฐบาลเข้าใจการทำหน้าที่ของสว.ที่กำลังจะหมดวาระ สิ่งที่จะทำเพื่อให้ประชาชนระลึกถึงการทำหน้าที่ของสว. ในวาระท้ายๆ คงต้องทำ แต่ขอให้เป็นการอภิปรายเพื่อให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลจริงๆ เพราะประชาชนที่ติดตามรับฟังจะสามารถตัดสินใจได้เองว่าช่วงระยะเวลา 3 เดือนกว่าที่รัฐบาลเข้ามาทำงาน นั้นได้แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนได้มาก ทั้งที่งบประมาณปี 2567 ยังไม่ผ่าน แต่รัฐบาลสามารถผลักดันสร้างผลงานที่จับต้องได้มากมาย ทั้งการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน ถ้าสว. บางท่านจะมาอภิปรายกันแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อม เอาเป็นเอาตายโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง ทำหน้าที่แบบค้านสายคาประชาชน ก็จะเป็นการอภิปรายที่ประเทศชาติและประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไร

ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านที่เตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น ไม่มีอะไรที่รัฐบาลต้องวิตกกังวล เพราะเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้สิทธิรับรองไว้ หากมีประเด็นใดที่ฝ่ายค้านต้องการคำอธิบาย รัฐบาลพร้อมทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม เป็นห่วงแต่ผู้อภิปรายของฝ่ายค้านมากกว่า เพราะเสถียรภาพของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่สภาพเองว่ามีปัญหาถามว่าได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

ผู้อภิปรายจะหาประเด็นอะไรใหม่ๆ มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพราะหากติดตามจากการอภิปรายงบประมาณปี 2567 ไม่มีอะไรที่รัฐบาลชี้แจงไม่ได้

การที่รัฐบาลทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้พี่น้องประชาชน ตั้งแต่ฐานรากควบคู่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง ก็มี

□ อ่านต่อหน้า 11

● นิตินาคม. □ ต่อจากหน้า 10

กลับมาไปมาก เชื่อว่าคะแนนนิยมความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลจะพุ่งสูงขึ้นไปอีก รัฐบาลนายเศรษฐา มีเวลา 4 ปีในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา เคารพซึ่งกันและกัน เชื่อว่าประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างดี

สว.ดีเคยยื่นยุติ-รับฟังทวน

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 22 ม.ค. จะยื่นรายชื่อให้ประธานวุฒิสภา เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 153 มีรายชื่อทั้งหมด 98 รายชื่อ และยังไม่มีส่วนยื่นรายชื่อ ยืนยันว่าที่ สว. จะอภิปรายนั้น เป็นไปตามหน้าที่ของสว. ในการอภิปรายการบริหารราชการแผ่นดินของกรม. ซึ่ง สว. ได้กำหนดหัวข้อที่จะอภิปรายไว้ 7 ประเด็นใหญ่ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะให้ความเห็นและซักถาม กรม. ในประเด็นหรือปัญหาต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลตอบข้อซักถามหรือดำเนินการต่อ ไม่ได้เป็นเรื่องการล้มรัฐบาล หรือชักฟอกอย่างที่สังคมพูดกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

ต้องเฝ้าจับตาส่งที่ สว. ยื่นญัตติขออภิปรายเป็นการยื่นญัตติต่อกรม. ซึ่งกรม. ในรัฐบาลชุดนี้ มาจากหลายพรรคการเมือง เราไม่ได้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 22 มกราคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12108

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

Col.Inch: 353.40 Ad Value: 547,770

PRValue (x3): 1,643,310

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลุยระนอง-แลนด์บริดจ์หน้านครม.

ยื่นข้อคิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ แต่เรายื่นอภิปรายการบริหารราชการแผ่นดินของกรม. ซึ่งกรม. ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน มาจากคณะเดียวกัน ทั้งนี้ เราไม่ได้เสียดอกอภิปรายตามตัวบุคคล และที่บอกว่าเราไม่อภิปรายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงเวลานั้น รัฐบาลก็กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตโควิด สภาพปัญหาที่เผชิญนั้นต่างกัน

เมื่อถามว่า เป็นการทิ้งทวนการทำงาน ในบทบาทของสว.หรือไม่ นายเสรีกล่าวว่า จะว่าเช่นนั้นก็ได้ เพราะถือเป็นช่วงเวลาสุดท้าย ที่ สว. สามารถทำเรื่องสำคัญ ให้ประชาชนได้

คาดอภิปราย 40 คน-ขอเวลา 2 วัน

ด้านนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สว. กมธ. การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ผู้ร่วมยื่นข้อคิดเพื่อขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาล กล่าวว่า หลังจากสว.ยื่นข้อคิดดังกล่าวต่อประธาน วุฒิสภาในวันที่ 22 ม.ค.แล้ว ผู้เสนอข้อคิด จะตั้งคณะทำงาน 6-7 คนเพื่อสอบถามไปยัง สว.ที่ร่วมลงชื่อข้อคิดว่าต้องการอภิปรายในประเด็นใดบ้าง ตาม 7 ประเด็นที่ระบุไว้ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม พลังงาน การศึกษา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปประเทศ คาดว่า สว.ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อคิดจะขอร่วมอภิปรายด้วย 30-40 คน นอกจากนี้จะเปิดโอกาสให้ สว.ที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อกับข้อคิดให้อภิปรายด้วย ส่วนเวลาที่จะขอรัฐบาลเพื่อพิจารณาตามข้อคิด จะขอเวลา 2 วัน ซึ่งอาจเป็นวันจันทร์ และวันศุกร์ เนื่องจากวันอื่นๆ ทราบว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีมีภารกิจ เช่น การประชุมกรม. การประชุมสภา

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการลือขยับเพื่อไม่ให้อภิปรายเรื่องใดในข้อคิดหรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า "ไม่รู้" ส่วนตนนั้นเตรียมประเด็นอภิปราย 2-3 ประเด็น ซึ่งเข้าใจว่าหาก รัฐบาล หรือนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้ร่วมประชุม และชี้แจงจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาล

แต่ไม่คิดใจหากนายเศรษฐาอาจไม่ได้ตอบในทุกประเด็นซักถาม และมอบหมายให้รัฐมนตรีชี้แจงหรือตอบคำถามแทน ค่อยซักถามว่าภาคหวังผลลัพธ์ในการพิจารณาข้อคิดอย่างไรบ้าง นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เพื่อให้รัฐบาลได้ชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ซึ่งที่ผ่านมาบางเรื่องยังไม่พบการทำงานที่เป็นรูปธรรม นอกจากนั้น สว.จะมีข้อเสนอ ส่วนรัฐบาลจะรับฟังหรือรับไปดำเนินการหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล เช่น กรณีการต่อขอออกในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น

เมื่อถามว่าเป็นการทวงสัญญาจาก รัฐบาลได้หรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ก็ว่าไปได้ เพราะตั้งแต่ที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วยังไม่ได้ทำ ดังนั้น การอภิปรายจะได้ให้รัฐบาลชี้แจงว่าจะดำเนินการเมื่อใด ด้วยวิธีใด เช่น นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต เป็นต้น

ปชป.ลับ 4 โครงการกระตุ้นศก.

นายชนินทร์ รุ่งแสง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญ 4 โครงการของรัฐบาล ว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาทที่จะแจกให้กับประชาชน ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รายงานตั้งแต่ต้นปีก่อนเลือกตั้ง ไม่มีตัวชี้วัดบ่งบอกว่าประเทศจำเป็นต้องกระตุ้นแบบปูพรมแจกเงิน ซึ่งจะทำให้คนรวยที่ไม่เดือดร้อนได้รับประโยชน์ไปด้วย เข้าข่ายลักษณะโปรยทานให้กับเศรษฐี

ขณะนี้เศรษฐกิจประเทศมีปัญหาเฉพาะจุด โดยอยู่ที่ปากท้องของผู้มีรายได้น้อย ที่เดือดร้อนจริงรอใช้เงินอยู่ ฉะนั้น รัฐบาลสามารถเร่งแก้ไขได้โดยแจกเงิน 1 หมื่นบาทให้กับคนที่มียาได้ต่ำกว่า

เส้นค่าเฉลี่ยความยากจน หรือกลุ่มเปราะบาง ไม่เกิน 20 ล้านคน ใช้งบประมาณไม่ถึง 2 แสนล้านบาท นั้นหมายความว่า รัฐบาลไม่จำเป็นต้องออกร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ไม่ผิดวินัยการคลัง สามารถใช้งบประจำ หรืองบเพิ่มเติมได้ แต่ควรปรับเงื่อนไขการให้เงินที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ใช้ของที่มีอยู่แล้ว เช่น แอปพลิเคชันเป่าตัง ที่สำคัญต้องพิจารณาเงื่อนไขการใช้เงิน "ไม่ให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่ และให้ไปถึงรากหญ้าอย่างแท้จริง

จีดีพีถวลอดเล็ดเป็นไปได้

"พรรคเพื่อไทย ตั้งใจหาเสียงแบบประชานิยมตั้งแต่แรก เพื่อฝันให้ประชาชนหลงเคลิ้ม ผมว่าทางที่ดีที่สุด เพื่อไทยต้องรับสารภาพผิดที่หาเสียงพูดเพื่อเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ และอย่าอ้างว่าต้นเหตุที่ทำไม่ได้มาจากกฎหมายหรือมีกติกาค้ำ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการพูดไม่คิด คิดไม่รอบคอบ คิดใหญ่ทำเป็น เป็นวาทกรรม หลอกลวงของการเมืองที่ต้องการหาเสียงแบบเก่า ขอให้หยุดยั้งความสุขคนจน เพราะโครงการจีดีพีถวลอดเล็ด ถือว่าจบแล้ว มีหลายด้านที่รออยู่ แม้รัฐบาลจะผลักดันให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่สุดท้ายจะไปเจอกับค่านวุฒิสภา รวมถึงยังจะโดนยื่นตีความทางกฎหมายอีกด้วย" นายชนินทร์กล่าว

โครงการอีซีอี-ริซิพ (Easy e-Receipt) กระตุ้นไม่เข้าเป้า ผิดเป้าหมายทั้งกลุ่มคนที่รับประโยชน์ และร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการล้วนเป็นคนที่มียาฐานะ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากต้องมีกระบวนการผ่านบริษัทคนกลาง Service Provider ทำการรับรอง ซึ่งต้องเสียเงิน ทำให้คนเข้าร่วมโครงการลำบาก สุดท้ายโครงการนี้คนที่ได้ประโยชน์คือคนรวยและผู้ประกอบการร้านค้ารายใหญ่ แต่รัฐเสียรายได้จึจกเก็บไปเกือบหมื่นล้านบาท โครงการนี้แม้จะมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย แต่ควรคำนึงว่าจะทำอย่างไรให้กระตุ้นจากข้างล่างขึ้นบน ไม่ใช่ชนบนลงล่าง

การลดภาษีให้หอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถช่วยคนระดับล่างให้มีที่อยู่อาศัยได้ และไม่สามารถกระตุ้นยอดการโอน หรือยอดขายคอนโดที่พักอาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทได้ เพราะผู้ซื้อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรืออาจเข้าถึงแต่กลับถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ ฎูไม่ผ่าน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ซึ่งมาจากภาครัฐก็จ้องสังหาร ทราบดีว่าควรจะต้องแก้ไขอย่างไร

แนะรื้อนโยบายก่อนตกดิ่งลึก

โครงการใหญ่ที่เป็นของตายจับต้องได้ และลงทุนแล้วคือ โครงการเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ไม่ควรทิ้ง ขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์ที่นายยกฯ เดินทางไปเกือบทั่วโลก ใช้งบประมาณไปหลายร้อยล้านบาท ถามว่ามีประเทศใดบ้างรับคำเป็นเรื่องเป็นราว การเป็นเซลล์แมนต่างประเทศต้องปรับจูนการสื่อสารให้ชัดเจน ไม่ใช่พูดเหมือนเป็นไบโพลาร์ไปต่างประเทศพูดอย่าง บอกว่าประเทศพร้อมเศรษฐกิจนำลงทุน แต่อยู่ไทยกลับบอกว่าประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่สำคัญสมัยที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เคยศึกษาแล้วพบว่าโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อขนถ่ายสินค้าข้ามฝั่งเกิดขึ้นยาก

“อีก 6 เดือนถึง 1 ปี ถ้ารัฐบาลไม่ปรับรื้อนโยบายเศรษฐกิจจะทำให้เศรษฐกิจประเทศกำลังโง่หัวไม่ขึ้นจริง และรัฐบาลชุดนี้จะต้องรับผิดชอบ รัฐบาลจะต้องมีชุดคน นโยบายที่จับต้องได้ และถูกจุด ทั้งการเงินและการคลังต้องเดินไปด้วยกัน คอกเบี้ยจะไปอย่างไร การใช้เครื่องมือภาษีที่มีอยู่ จะลด จะเพิ่ม ต้องใช้ให้ถูกจุด ถูกกลุ่ม นอกจากนี้ต้องเร่งรัดการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนของงบประมาณปี 2567 ส่วนการจัดทำงบประมาณปี 2568 ต้องถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกประการหนึ่งที่สำคัญต้องทำโดยเร่งด่วน คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ของประเทศที่จะทำให้ลดการเหลื่อมล้ำทางรายได้ และโอกาสการทำงานของประชาชนในประเทศ” นายชินนินทร์กล่าว

“ใหม่ให้ฟังก์ก.ดิจิทัลวอลเล็ต

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ น.ส.ศิริกัญญา ดันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าววรมิ.ป.ช. เดือนเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ต มองว่าประชาชนยังมีความหวังที่จะได้เงิน 1 หมื่นบาทหรือไม่ว่า ตนยังมีความหวังเพราะเท่าที่อ่านรายงานของ ป.ป.ช.เรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย ก็ไม่ได้ทำตามที่ได้หาเสียงไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ อยู่แล้ว ว่าเราไม่สามารถทำได้ครบทุกประการตามที่หาเสียง แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไรมากกว่า แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ป.ป.ช. แนะนำมา ซึ่งรัฐบาลควรรับไว้พิจารณา แต่คงไม่ใช่ตัวชี้ขาดว่า โครงการนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อ

“ขอให้รัฐบาลมีคำตอบในเรื่องนี้โดยเร็ววัน เพราะทุกคนรอคำตอบอยู่ ว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหน ไม่ว่าจะได้ทำหรือไม่ได้ทำ ขอให้ออกมาพูดกับประชาชนจริงๆ คิดว่า เพราะตอนนี้ประชาชนได้รับฟังว่า เป็นเพราะรายงานของป.ป.ช. ทำให้ต้องเลื่อนโครงการ ยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่น และความไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาล” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มองว่ารัฐบาลควรฟังรายงานจากป.ป.ช.หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ไม่คิดว่ารัฐบาลควรฟังป.ป.ช. แต่สิ่งที่ควรต้องฟัง คือคนในคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตด้วยกันเอง ซึ่งไม่ได้มีแค่ข้าราชการฝ่ายการเมือง แต่มีข้าราชการประจำด้วย ที่มีส่วนสำคัญในการลงมติ ว่าโครงการนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ เพราะป.ป.ช.ไม่ได้มีหน้าที่ต้องมาจับขวางนโยบายที่มาจากพรรคการเมือง ที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อถามว่า มองว่าดิจิทัลวอลเล็ตถึงทางตันแล้วหรือยัง น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ตรงนี้สุดจะเดา เพราะเราไม่คิดว่า จะเดินหน้าได้ด้วยซ้ำ

ถ้าจะออกมาในรูปแบบของพร.บ.ผู้เงิน แตรัฐบาลยังผู้ชี้ค้นทุจริตที่จะมาทางนี้ ตนก็สุดจะเดาเหมือนกันว่าจะไปจบที่ตรงไหน

จับผิดความจริงกับชาวระนอง

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า สำหรับการประชุมกรม.สัจจร ที่จ.ระนอง อยากให้กรม.ลงไปรับฟัง โครงการแลนด์บริดจ์ และสบตากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่า ถ้าท่านอยากเดินหน้าโครงการ อยากให้เขามั่นใจ ว่ามีการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าอย่างรอบคอบแล้ว ไปรอดำรงงานที่เคยทำแล้วไม่ตรงกับที่นายยกฯ อยากได้ ทั้งท่อส่งน้ำมัน และ โรงกลั่นน้ำมัน ก็ไปทำให้เรียบริ่อย ถ้าจะต้องมีประชาชนเสียสละให้กับโครงการนี้ จะต้องเกิดความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นโครงการที่ยังคิดไม่เสร็จ ทำให้ประชาชนใจคอไม่ดี ว่าเขาจะถูกเวนคืนที่ดินเมื่อไหร่ เนื่องจากในรายงานที่ศึกษาความเป็นไปได้ กลายเป็นว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่มีความคุ้มค่าแล้ว จึงไม่มีนักลงทุนมาเสียที

“รัฐบาลต้องไปสบตาพี่น้องประชาชน ท่านอาจจะได้รู้สึกว่าเป็นต้องกลับมา รื้อผลรายงานการศึกษาอีกสักรอบ ก่อนที่จะทำต่อ และหากเป็นไปได้ขอให้ทบทวนตัวรายงาน เพราะจะเป็นการทบทวนกระบวนการให้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่ ว่าสรุปแล้วอยากทำอะไรบ้างตกลงว่าจะฝันต่อจากที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม ฝันค้างไว้ หรือจะมีอะไรใหม่ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสินบ้าง ถ้าจะต้องมีอะไรใหม่ๆ จากรัฐบาลเศรษฐา รายงานฉบับเดิมที่เคยฝันไว้โดยนายศักดิ์สยาม ไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้ ต้องมีการศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้น ไม่อย่างนั้นท่านจะมีข้อมูลที่ไมถูกต้อง ไปพูดกับนักลงทุนไปเรื่อยฯ” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว ยกตัวอย่าง ข้อมูลที่เข้าสู่ที่ประชุมกรม.และมีมติ ว่าโครงการกุ่มทุนภายใน 24 ปี แต่ถ้าท่านอยากมีท่อส่งน้ำมัน ตัวเลขอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็ได้ จึงอยากให้รัฐบาลทำทุกอย่างตรงไปตรง

มา และตอบคำถามกับประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างครบถ้วน ว่าโครงการนี้จะคุ้มค่ากับการเสียดสที่ที่จะต้องถูกเวนคืนที่ดินหรือไม่

โพลชี้เกสท์กมไม่กระทบ.

วันเดียวกัน ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “กรณีทักษิณ ชินวัตร กับความอยู่รอดของรัฐบาล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความอยู่รอดของรัฐบาล จากกรณีทักษิณยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 39.62 ระบุว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลเลย รองลงมา ร้อยละ 21.98 ระบุว่า ก่อนข้างส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาล ร้อยละ 18.70 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาล ร้อยละ 15.42 ระบุว่า ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลอย่างมาก และร้อยละ 4.28 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ส่งตัวทักษิณกลับเข้าเรือนจำ จะถูกถามจนนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่เหมือนการชุมนุมของเสื้อเหลือง เสื้อแดง และ กปปส. ในอดีต พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.60 ระบุว่า จะไม่นำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่แน่นอน รองลงมา ร้อยละ 41.30 ระบุว่า จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่แต่ไม่ใหญ่โตเหมือนในอดีต ร้อยละ 11.15 ระบุว่า จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่เหมือนในอดีตแน่นอน และร้อยละ 5.95 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ